

Thư viện Trường Tiểu học Ái Mộ A

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9/2023

Cuốn sách:

"Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm, thoát nạn"

Thời gian: Ngày 18 tháng 9 năm 2023
Đối tượng: Học sinh
Hình thức giới thiệu: Tuyên truyền miệng giờ chào cờ và đăng Website
Người viết lời giới thiệu: CBTV Nguyễn Thị Thu Hiền
Người giới thiệu: CBTV Nguyễn Thị Thu Hiền
Thông tin thư mục: Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm, thoát nạn : dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Quốc Việt chủ biên ; Trịnh Văn Biên, Khuất Băng Ngân, Lý Thanh Phong; - H. : Giáo dục Việt Nam, 2019. – 52tr. : ; 24cm.

Nội dung giới thiệu:

Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến!




Từ thực tiễn của cuộc sống, ông cha ta đã đúc kết “Thủy, hỏa, đạo, tặc” hay “Giặc phá không bằng nhà cháy” để nói lên tác hại khôn lường của nạn cháy.

Những năm gần đây, tình hình cháy, nổ ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, các vụ cháy tập trung rất nhiều ở nhà dân, khu dân cư, khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, khu công cộng, nhà trường... và để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ là do người dân thiếu kiến thức trong việc

phòng cháy, chữa cháy và sử dụng điện, gas, chất đốt,...không an toàn.

Nhằm giúp học sinh Tiểu học có kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn và hỗ trợ cứu người khi xảy ra hỏa hoạn, qua đó góp phần hạn chế rủi ro khi gặp các tình huống nguy hiểm, Thư viện trường Tiểu học Ái Mộ A xin giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách **“Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm, thoát nạn và hỗ trợ cứu người khi xảy ra hỏa hoạn (Dành cho học sinh Tiểu học)”**.



MỤC LỤC

PHẦN 1. KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH DO NGUỒN NHIỆT, CHÁY, NỔ GÂY RA

BÀI 1. Tai nạn bỏng 4

BÀI 2. Tai nạn điện giật 10

BÀI 3. Tai nạn sét đánh 14

PHẦN 2. KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

BÀI 4. Nhận diện cháy 18

BÀI 5. Phòng cháy khi ở nhà 22

BÀI 6. Phòng cháy khi ở trường, nơi công cộng 28

BÀI 7. Giới thiệu đội chữa cháy và phương tiện phòng cháy, chữa cháy 33

PHẦN 3. KỸ NĂNG THOÁT HIỂM, THOÁT NẠN

BÀI 8. Các bước xử lý khi có cháy 39

BÀI 9. Kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy ở căn hộ gia đình 45

BÀI 10. Kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy ở trường học, nơi công cộng 50

Sách dày 52 trang gồm 3 phần:

- Phần 1: Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích do nguồn nhiệt, cháy, nổ gây ra.

- Phần 2: Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

- Phần 3: Kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn.

Nội dung sách được thiết kế dưới dạng các hoạt động, với các bước cụ thể để giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành. Ngoài ra, còn có các câu hỏi giả định khi xảy ra tai nạn thương tích, sự cố cháy, nổ để học sinh tự trình bày các phương án xử lý. Từ đó, giúp

học sinh chủ động hơn trong các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy - thoát hiểm, thoát nạn.

Với mục đích “học đi đôi với hành” sách còn hướng dẫn học sinh tổ chức những hoạt động diễn tập thực tế, điều này sẽ tạo cho học sinh sự say mê, hứng thú trong tiếp cận các kiến thức mới. Qua đó cũng hình thành nên kỹ năng phòng tránh và xử lý tai nạn thương tích, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy - thoát hiểm, thoát nạn cho học sinh.

Sách hiện tại đã có tại tủ sách kỹ năng - thư viện nhà trường, mời thầy cô giáo và các em học sinh cùng đọc, tìm hiểu để chúng ta có thêm các kỹ năng hữu ích phục vụ cuộc sống, sinh hoạt.